



๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี

เรียน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๗.๕/ว๓๘๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบรายงานตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. บัญชีที่จะขอรับโอนทรัพย์สินจากกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน ๑ ชุด
๔. บัญชีรายการทรัพย์สิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ แจ้งว่าคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยกระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ประสงค์โอนพัสดุคุณภาพดีได้เร่งดำเนินการโอนพัสดุคุณภาพดีให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สำหรับปีงบประมาณถัดๆ ไป หากจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ที่จะโอนพัสดุคุณภาพดี ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยฯ โดยให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นรายกรณีๆ ไป ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ และดำเนินการลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุและการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และขอให้จังหวัดส่งบัญชีรายชื่อหน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เพื่อจักได้รวบรวมและขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และกลุ่มจังหวัดได้ส่งบัญชีรายการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อให้จังหวัดใช้ประกอบการดำเนินการดังกล่าวต่อไป สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จังหวัดอำนาจเจริญจึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแบบรายงานการตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และบัญชีที่จะขอรับโอนทรัพย์สินฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ส่งให้สำนักงานจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางอีเมล yut_arnat@hotmail.com เพื่อแจ้งให้กลุ่มจังหวัดฯ ทราบต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทาง www.amnatcharoen.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนูสินธ์ ไชยสิริ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๔๕๔๒ ๓๐๐๒ มท.๔๔๑๒๔